

Trong bài diễn văn đầu tiên trước Đồi Hiđrô của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư đầu nói về chính sách, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng bắt đầu một 'trang sách mới' và hợp tác quốc tế sau nhiều năm có quan hệ khó khăn với Liên Hiệp Quốc.

Thông tin viên VOA David Gollust tường trình Tổng thống Obama đã cắt đứt những mối liên hệ Trung Đông, Bắc Triều Tiên và Iran.



*Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cắt đứt những mối liên hệ*

Tổng thống Obama nói rằng sau 9 tháng tại chức, chính phủ của ông đã đưa ra những quyết định về những vấn đề giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc do chính quyền của cựu Tổng thống Bush đưa ra.

Nhưng ông nói Hoa Kỳ không thể mất mình giữa quy tắc các vấn đề của thế giới và đã đưa ra những quyết định gia nhập thành viên Liên Hiệp Quốc như những lãnh đạo trách nhiệm đưa ra những quyết định về các thách thức toàn cầu, như khí hậu biến đổi hoặc các mối đe dọa vũ khí hạt nhân.

Trong suốt 40 phút của bài diễn văn, Tổng thống Obama đã kể ra những việc làm của chính phủ ông, như chấm dứt tra tấn những người bị giam giữ tại trại Guantanamo, đóng cửa trại này, và chấm dứt những cuộc tấn công của Trung Đông.

Ông Obama nói các chương trình của ông đã mang lại một sự tiến bộ nhưng có những việc vượt qua khả năng của Hoa Kỳ và cần có sự hợp tác tập thể, kể cả sự hợp tác của những người chỉ trích các chính sách của Hoa Kỳ trước đây.

Về cuộc tranh chấp giữa Israel Palestine ông nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đeo đuổi giải pháp 2 quốc gia. Trong tiến trình này, Hoa Kỳ muốn Palestine chấm dứt những hành vi gây hấn với Israel, và Israel phải chấm dứt xây dựng những khu định cư.

## Hoa Kỳ sẵn sàng bắt đầu đàm phán 'trung lập' với Iran

David Gollust/VOA

23 Tháng 9 Năm 2009 23:18

---

Vụ việc bắt đầu nhân, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng Bộ Ngoại giao và Iran đang đưa ra những đề xuất để giảm thiểu nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân bất ổn, không thể kiểm soát được.

Chính phủ ông muốn giảm bớt những lo ngại ngoại giao, nhưng đây cũng là một vụ việc cần được xử lý công bằng và đúng quy trình.

Tổng thống Obama nói: "Bộ Ngoại giao và Iran xem xét đưa ra những đề xuất trên những lĩnh vực, đáng kể trên sự an ninh và công nghệ thông tin của chính nhân dân họ. Do đó, nếu họ vẫn tiếp tục làm ngơ trước các mối nguy này thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi cần đoàn kết để cho thấy luật pháp quốc tế không phải là một sự mơ hồ.""